



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เงินรายได้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เงินรายได้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน ๑๓ อัตรา และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมสำหรับ ตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ (รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน **ผู้ที่สวม กางเกงขาสั้น เสื้อยืด เสื้อไม่มีแขน กางเกง-กระโปรงยีนส์ หรือรองเท้าไม่รัดส้น จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ**
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการ ออกให้ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจพิจารณา ไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบก็ได้
๔. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม ทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบ อาจพิจารณาสั่งงด การให้คะแนนก็ได้
๕. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบครั้งนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และทาง www.rmutsb.ac.th หรือ <http://personnel.rmutsb.ac.th/job.html>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงวิทย์ เจริญกิจจนลาก)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เงินรายได้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ภาคความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ตำแหน่งที่ ๑๑ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา

ไม่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน

ตำแหน่งที่ ๒๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๑ อัตรา

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	ห้องสอบ
๑	๒๑-๐๐๔	นางสาวฐิตาพร จรูญพงษ์	เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้อง ๒๓๘๑๒ อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓) ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
๒	๒๑-๐๐๖	นางสาววราภรณ์ แทนสรระน้อย	
๓	๒๑-๐๔๒	นายณัฐพงษ์ เลี้ยงประยูร	